

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา(สบ ๑๐)

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.กวี ที่ปรึกษา(สบ ๑๐)</p>	<p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๑. ขอขอบคุณ กอ.ร.ถปภ.สนามหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. ให้ ภ.จว.ราชบุรี เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้ายร่วมกัน ลักทรัพย์ตู้เซฟโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี ในพื้นที่ สภ.บ้านโป่ง เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๐ โดยตรวจสอบภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง และจากลักษณะการแต่งกายของคนร้าย ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ</p> <p>๓. ให้ ภ.จว.สระแก้ว ประสาน สก. ดูแลสิทธิประโยชน์กรณี ร.ต.อ.สุชาติ กอแก้วทองมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสมบูรณ์ ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๐ และให้ผู้บังคับบัญชา ช่วยดูแลสำนวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ร.ต.อ.สุชาติฯ ในระหว่างที่ยังพักรักษาตัว</p> <p>๔. ให้ ภ.จว.สุรินทร์ ประสาน ภ.จว.ร้อยเอ็ด สืบสวนขยายผลติดตามจับกุมเครือข่ายยาเสพติด จากกรณีจับกุมนายพิทักษ์ บุญเหลี่ยม ในพื้นที่ สภ.ชุมพลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๐</p>	<p>ผบช.น. กอ.ร.ถปภ.สนามหลวง ผบช.ภ.๗ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี</p> <p>ผบช.ภ.๒ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว</p> <p>ผบช.ภ.๓ และ ภ.๔ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ ภ.จว.ร้อยเอ็ด</p>
	<p>ข้อสั่งการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านภาพลักษณ์ของ ตร.</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการประชาชนตามนโยบาย ผบ.ตร. อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมสั่งการและออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ สน./สภ. ให้เห็นผลทันที</p> <p>๓. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ให้บริการที่สถานีตำรวจเกิดขึ้นอีก ให้หัวหน้าสถานีกำชับสิบเวร ประจำวัน พนักงานสอบสวน พนักงานวิฑูฯ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตลอดเวลา</p> <p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้ความระมัดระวังในการโพสภาพ ข้อความ ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.</p>	<p>ผบช.น.,ภ๑-๙ และ ศษต.</p>

พล.ต.อ.



นายตำรวจเวรอำนวยการ ศปก.ตร.

(พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ)

รอง ผบก.ผอ.